



# โครงการ DIGITAL VALUE CHAIN

## ความนำ

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs โดยได้จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ในหลายภาคส่วนของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs (Strong SMEs) รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Warriors) โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบูรณาการ (Integrate) ด้วยการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจให้ SMEs

สำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ SMEs ในการก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารการผลิต ระบบบริหารการขาย ระบบบัญชีการเงิน ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง ระบบบริหารบุคคล ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม ที่มีการทํางานในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าว โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศขององค์กร ที่บูรณาการข้อมูลของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการในองค์กรได้ ดังนั้น จึงได้จัดทำกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัล” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SME ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain) ขึ้น

## วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ ERP

### หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัลอุตสาหกรรม

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

